

BIỂU TỔNG HỢP

kiến nghị, đề xuất đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn, người lao động

(Kèm theo Thông báo số /TB-UBND ngày /5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Nội dung kiến nghị, đề xuất	Cơ quan chủ trì giải đáp
1	<p>1. Hiện nay, trên địa bàn khu công nghiệp, khu dân cư có đông nhà trọ công nhân có nhiều ao hồ, mương máng được mức đất, mực nước rất sâu mà không có rào chắn đã gây ra mấy vụ công nhân bị đuối nước thương tâm. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các địa phương làm rào chắn bờ ao hồ, mương máng nhất là khu vực gần đường đi để đảm bảo an toàn cho công nhân cũng như nhân dân sống trong khu vực.</p>	UBND các huyện, thị xã, thành phố
2	<p>2. Hiện nay, nhiều gia đình công nhân lao động quê xa ở trọ có con nhỏ nhưng không có người nhà trông giữ nên nhu cầu gửi con độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo là khá lớn; công nhân các công ty hầu hết làm việc theo ca, kíp hoặc giờ nghỉ rất muộn (<i>hầu hết là sau 18h hàng ngày</i>) nhưng hầu hết các trường mầm non công lập chỉ giữ trẻ trong giờ hành chính. Tuy nhiên, trên địa bàn, số trường mầm non công lập, nhóm trẻ tư thục đủ điều kiện ít, công nhân thường phải gửi con ở ở nhà dân hoặc nhà, nhóm trẻ tư thục, các điểm trông trẻ, điều kiện sinh hoạt, chăm sóc, dạy dỗ không đảm bảo và rất vất vả, tốn kém.</p> <p>Do vậy, đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo sớm xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo để đáp ứng nhu cầu gửi con của công nhân lao động trong các khu công nghiệp</p>	Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các KCN, các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan đơn vị liên quan
3	<p>3. Đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH MTV Quốc tế Việt Pan Pacific, thành phố Bắc Giang đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét cho Công ty gia hạn thời gian thuê đất. Công ty được thành lập từ tháng 6/2001 với gần 2.600 người lao động, từ ngày thành lập đến nay, Công ty đã luôn duy trì việc làm ổn định, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động nên nhiều người lao động là người dân địa phương (khoảng gần 80% CNLĐ sinh sống tại khu vực Xương Giang, Dĩnh Trì, Tân Dĩnh, trong đó nhiều người là những đối tượng ngày trước bị mất đất) đã làm việc gắn bó lâu năm tại Công ty. Giờ nếu Công ty không tiếp tục được thuê đất để duy trì sản xuất, nguy cơ có rất nhiều người lao động, đặc biệt là những người đã làm việc lâu năm, lớn tuổi (khoảng 1.250 người chỉ còn 3-5 năm làm việc nữa là đủ</p>	Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các ngàn, địa phương liên quan

TT	Nội dung kiến nghị, đề xuất	Cơ quan chủ trì giải đáp
	điều kiện nghỉ hưởng chế độ BHXH) sẽ bị mất việc làm do khó khăn khi đi làm ở khu vực xa và ít có khả năng tìm được việc làm mới tại nơi khác. Vì vậy, người lao động của Công ty rất mong các đồng chí lãnh đạo quan tâm xem xét giải quyết để đảm bảo việc làm, đời sống và lợi ích chính đáng của họ	
4	<p>4. Việc thu gom và xử lý rác thải tại các khu đông dân cư còn chậm, nơi tập kết gần nhà dân; tình trạng đốt rác ngay tại khu tập kết rác mùi hôi thối, khói độc và ruồi, muỗi kéo đến làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân quanh khu vực.</p> <p>Đề nghị tỉnh chỉ đạo các địa phương có quy hoạch khu vực thu gom, tập kết rác cách xa khu dân cư và có biện pháp xử lý rác khoa học giảm ô nhiễm môi trường.</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường
5	<p>5. Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh cho biết công tác giám sát nước thải của doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp thực hiện như thế nào, kết quả ra sao; có đảm bảo việc kiểm tra và lấy mẫu theo định kỳ hay không?</p> <p>Đề xuất cần tăng cường giám sát chéo giữa các khu công nghiệp để tránh sự không minh bạch.</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường
6	<p>6. Hiện nay vấn đề an toàn thực phẩm đối với các công ty cung cấp suất ăn công nghiệp vẫn còn nới lỏng, nguồn thực phẩm đa số không rõ nguồn gốc hoặc vì giá thành rẻ mà nhập các thực phẩm không đảm bảo chất lượng; khi thanh kiểm tra thì chống chế, có sự chuẩn bị nên khó kiểm soát. Nhiều công đoàn công ty đã tổ chức giám sát nhưng không đủ điều kiện kỹ thuật để tự kiểm tra.</p> <p>Đề nghị Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thuộc UBND tỉnh tăng cường công tác giám sát ngẫu nhiên mẫu thực phẩm trong bếp ăn tại các doanh nghiệp.</p>	Sở Y tế
7	<p>7. Công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp, khu nhà trọ chủ yếu mua sắm đồ dùng thiết yếu, thực phẩm, ăn uống tại các hàng quán nhỏ lẻ, nhiều hàng bày bán trên vỉa hè không đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm... Rất mong lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo, tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các hàng quán xung quanh các khu, cụm công nghiệp.</p>	Sở Y tế
8	<p>8. Đối với các đề xuất, kiến nghị của công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Sông Thương và công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Sông Thương liên quan đến chế độ chính sách, tiền lương, vấn đề</p>	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với

TT	Nội dung kiến nghị, đề xuất	Cơ quan chủ trì giải đáp
	<p>thu thu lợi phí, sáp nhập công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhiệm vụ của công nhân thủy nông là dẫn nước phục vụ bà con nuôi trồng thủy sản, trồng trọt. Tuy nhiên hiện nay tình trạng dân vất rác, xác gia súc, gia cầm ... xuống dòng sông, kênh, mương nhiều gây tắc dòng chảy, hôi thối. Nên công nhân thủy nông kiêm thêm cả nhiệm vụ vớt rác. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét hỗ trợ cho công nhân thủy nông tiền độc hại, các chi phí phát sinh. - Mức lương của công nhân thủy nông hiện nay rất thấp do cơ chế. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét kiến nghị với Quốc Hội, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét nâng mức thủy lợi phí để tăng nguồn thu cho công ty thủy lợi, từ đó có nguồn tăng lương cho người lao động. - Với 01 tỉnh miền núi chỉ cần 01 công ty thủy nông, đề nghị UBND tỉnh xem xét, xây dựng Đề án sáp nhập hai công ty để giảm bớt chi phí hành chính, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân ngành thủy nông. 	Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Lao động - TB&XH, các cơ quan liên quan
9	<p>9. Đường gom từ Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Song Khê - Nội Hoàng... về Thành phố Bắc Giang xuống cấp trầm trọng, gây khó khăn cho việc di chuyển. Nhiều cung đường không có điện chiếu sáng hoặc có hệ thống điện chiếu sáng nhưng không thấp sáng. Buổi tối không bật đèn cao áp, rất nguy hiểm. Ví dụ: đường từ Tỉnh đội xuống khu công nghiệp Đình Trám có nhiều đoạn đường có hệ thống chiếu sáng nhưng không bật sáng, khi đi vào khu vực này rất tối, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.</p> <p>Đề nghị lãnh đạo tỉnh đầu tư nâng cấp giao thông đường bộ (các tuyến đường chính tới các khu công nghiệp, các tuyến đường trong khu công nghiệp); lắp đặt hệ thống chiếu sáng đồng bộ và xuyên suốt, đảm bảo an toàn cho công nhân lao động đi lại.</p>	Sở Giao thông Vận tải
10	<p>10. Về vấn đề liên quan đến pháp luật Công đoàn</p> <p><i>10.1</i> Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định doanh nghiệp đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở đều phải đóng kinh phí công đoàn và mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Tuy nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm việc đóng đúng, đóng đủ kinh phí công đoàn, đã làm ảnh hưởng đến công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị, đề xuất	Cơ quan chủ trì giải đáp
	<p>10.2 Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cho phép công nhân lao động được thành lập tổ chức của mình mà không phải Công đoàn Việt Nam. Tuy nhiên, công nhân lao động và nhiều chủ doanh nghiệp không muốn điều đó vì nếu có thêm tổ chức khác bên cạnh Công đoàn Việt Nam thì nội bộ doanh nghiệp có thể phát sinh nhiều tình huống phức tạp. Công nhân lao động và nhiều chủ doanh nghiệp mong muốn Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo, có giải pháp không để thành lập hoặc quản lý chặt chẽ việc thành lập và hoạt động của tổ chức khác của người lao động trong doanh nghiệp.</p>	Sở Nội vụ
11	<p>11. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp rất thiếu nguyên liệu và đơn hàng nên phải cắt giảm giờ làm dẫn đến giảm thu nhập của công nhân lao động; đã có một số doanh nghiệp dừng hoạt động ảnh hưởng đến việc làm, đời sống của công nhân. Công nhân lao động rất mong UBND tỉnh có các giải pháp để tạo việc làm, tăng thu nhập, giữ chân và thu hút thêm công nhân lao động vào làm việc.</p>	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12	<p>12. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp chưa chấp hành tốt, còn vi phạm quy định pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội..., đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có giải pháp chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và đóng kinh phí công đoàn theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động..., có biện pháp, chế tài xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm, nhất là hành vi trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội và kinh phí công đoàn để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.</p>	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
13	<p>13. Theo Thông tư 26/2006/TT-BVHTT ngày 21/02/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin, nhân viên thư viện đang công tác tại trường học được tuyển dụng vào vị trí Thư viện viên, giữ mã ngạch và làm chức năng nhiệm vụ của Thư viện viên trường học, được hưởng chế độ độc hại và bồi dưỡng bằng hiện vật. Nhưng từ năm 2010 đến năm 2021, nhân viên thư viện trường học tại huyện Sơn Động không được hưởng chế độ này. Từ năm 2021 đến nay mới được hưởng chế độ độc hại và chưa được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật.</p> <p>Đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện việc chi trả, truy lĩnh chế độ phụ cấp theo đúng quy định cho viên chức làm công tác thư viện</p>	Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính

TT	Nội dung kiến nghị, đề xuất	Cơ quan chủ trì giải đáp
14	<p>14. Nhiều doanh nghiệp chỉ tập trung cho sản xuất kinh doanh, ít quan tâm đến điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe công nhân. Đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc doanh nghiệp thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo quy định và quan tâm hơn đến điều kiện làm việc, bảo hộ lao động và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động.</p>	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
15	<p>15. Hiện nay, đoạn đường vòng xuyên giữa 2 cầu vượt (cầu vượt đường vành đai 4 với QL 1A mới Hà Nội-Lạng Sơn và cầu vượt Tỉnh lộ 295B đoạn qua Phường Nénh) đã cấm biển cấm rẽ trái và cấm quay đầu xe. Tuy nhiên, rất nhiều xe máy, ô tô không tuân thủ luật lệ giao thông, cho xe quay đầu ngay đầu cầu gây nguy hiểm. Mặt khác, các công chui dân sinh giờ cao điểm công nhân đi làm hoặc tan ca cấm xe ô tô đi qua, nhưng thực trạng ô tô vẫn đi lại thường xuyên các khung giờ này làm ách tắc, mất an toàn giao thông. Đề xuất tại các điểm trên nên lắp camera phạt nguội đối với các phương tiện vi phạm.</p>	UBND thị xã Việt Yên
16	<p>16. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, hành lang giao thông để bán hàng quán tràn lan ở KCN Quang Châu diễn ra hàng ngày làm ảnh hưởng đến trật tự giao thông, đặt biệt giờ cao điểm đi làm hoặc tan ca rất khó di chuyển. Đề xuất lãnh đạo tỉnh chỉ đạo giải quyết vấn đề này.</p>	UBND thị xã Việt Yên
17	<p>17. Hiện nay phần lớn các xe chở công nhân là của cá nhân, giá cả thất thường không có quy định cụ thể, xe đưa đón công nhân viên còn ít, điểm đón trả xa và không cố định, chất lượng xe kém, số người quá tải khiến nhiều công nhân sau giờ làm việc mệt nhọc khi lên xe phải đứng chen chúc suốt chặng đường.</p> <p>Đề nghị tỉnh xây dựng các tuyến xe buýt đi về các huyện để đưa đón công nhân đến các khu, cụm công nghiệp làm việc; có quy định rõ ràng về mức giá mỗi tuyến; có sự quản lý, kiểm tra thường xuyên đối với người kinh doanh xe đưa đón công nhân nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật về an toàn giao thông.</p>	Sở Giao thông Vận tải
18	<p>18. Tại các cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện, tình trạng tập trung bày bán hàng trên hành lang đường gây ùn tắc, tai nạn giao thông vào giờ cao điểm tại cổng các công ty giao với các tuyến đường lớn thường xuyên xảy ra.</p> <p>Đề nghị tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường lực lượng quản lý hành lang đường và phân làn, hướng dẫn giao thông vào các cung giờ cao điểm.</p>	Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, cơ quan liên quan

TT	Nội dung kiến nghị, đề xuất	Cơ quan chủ trì giải đáp
19	19. Thực tế hiện nay có nhiều vụ tai nạn do người công nhân chuyên trách làm không tốt nên gây ra tai nạn (ví dụ như người lái xe nâng bất cẩn...). Đề nghị lãnh đạo tỉnh tăng quản lý việc đào tạo và cấp chứng chỉ cho các đối tượng này.	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
20	20. Hiện nay, nhiều công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn khu công nghiệp tỉnh rất muốn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho công nhân lao động, nhưng trên địa bàn các khu, cụm công nghiệp chưa có sân vận động phù hợp để tổ chức. Đề nghị lãnh đạo tỉnh có giải pháp để giải quyết vấn đề này.	Sở Xây dựng
21	21. Thực hiện chương trình, mục tiêu chuyển đổi số, tỉnh đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số... Để nâng cao hơn nữa hiệu quả chuyển đổi số, đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, có các giải pháp, chính sách khuyến khích người lao động, người dân sử dụng các ứng dụng số, cung cấp các ứng dụng thông tin miễn phí phục vụ các nhu cầu thiết yếu về y tế, giáo dục, lao động, việc làm..., hạn chế sử dụng các ứng dụng phải trả phí để người dân nói chung và người lao động dễ dàng nắm bắt, tiếp cận sử dụng.	Sở Thông tin và Truyền thông
22	22. Hiện nay tội phạm công nghệ cao, tệ nạn xã hội như cá độ, đánh bạc, lừa đảo, cho vay nặng lãi qua mạng internet, điện thoại... có xu hướng gia tăng trong công nhân lao động, nhất là những người trẻ. Nhiều công nhân lao động vay tiền tín dụng đen, nặng lãi, không trả đúng hạn đã bị các đối tượng điện thoại đến doanh nghiệp gây sức ép để đòi nợ, thậm chí còn xúc phạm, dọa nạt, vu khống, bôi nhọ danh dự của lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ quản lý lên mạng xã hội. Đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, có các giải pháp hữu hiệu hơn nữa để đảm bảo an ninh, an toàn cho người lao động; tuyên truyền, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các tội phạm, tệ nạn xã hội nói trên.	Công an tỉnh
23	23. Đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục có các giải pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho người lao động tại nơi làm việc và nơi ở; xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, các tệ nạn xã hội khác trong các khu nhà trọ công nhân (nếu có).	Công an tỉnh

